

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ

ภาควิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปศึกษา

แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร

3	7	1	0
---	---	---	---

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท(ทำวิทยานิพนธ์)

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร

3	7	1	1
---	---	---	---

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท(ทำวิทยานิพนธ์/ เรียงรายวิชา)

แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร

3	7	1	2
---	---	---	---

สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี(ทำวิทยานิพนธ์/ เรียงรายวิชา)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แบบ 1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจารณ์ศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี ในกรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต

แบบ 2.1 (ประกอบด้วยรายวิชาและวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือกำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปีสุดท้ายในสาขาวิชาศิลปศึกษา วิจารณ์ศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี หรือในสาขาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม

แบบ 2.2 (ประกอบด้วยรายวิชาและวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี)

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.6 จากระบบ 4 แต้ม

เอกสารประกอบใบสมัคร

1. หนังสือรับรองคุณสมบัติว่าเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่เคยสอนระดับบัณฑิตศึกษา หรือ หัวหน้างาน (กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอนระดับปริญญาบัณฑิต) ไม่น้อยกว่า 3 คน
2. โครงการวิจัยทางศิลปศึกษา ที่แสดงความพร้อมและความสามารถในการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เื้อต่อการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 เรื่อง
3. ใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร โดยมีคะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 525 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ 450 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 รับเข้าศึกษาแต่มีเงื่อนไข*
4. ใบแจ้งผลการสอบวิชาทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) จากศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ (ฉบับจริง) ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ถ้าไม่มีให้มาสอบตามกำหนดการสอบของศูนย์ทดสอบฯ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50**

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/ เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารเท่านั้นประกอบการสมัครด้วย

หมายเหตุ

รหัสหลักสูตร 2844 หมายถึงหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (รอบที่ 2)		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการทดสอบ	สถานที่สอบ
ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R)	ตามกำหนดการของคณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://svr3.edu.chula.ac.th/testcenter)	คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
สอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.	คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณโถง อาคารประชุมสุข อาชีวอารุง)
สอบสัมภาษณ์	วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น.	ห้องประชุมสาขาวิชาศิลปศึกษา อาคาร 8 (ศิลปศึกษา) คณะครุศาสตร์

(ส่งคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาศิลปศึกษาภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563)
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันประกาศผลการสอบคัดเลือกของหลักสูตร (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่รับเข้าศึกษา)

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

4 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ www.edu.chula.ac.th/academic
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ คณะครุศาสตร์ เวลา 08.00-16.00 น.

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.โสภณฉาย บุญญานันต์
สาขาวิชาศิลปศึกษา โทร. 0-2218-2290 หรือที่ Email: artedchula.phd@chula.ac.th

หมายเหตุ

1. เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL น้อยกว่า 45/450 คะแนนจะไม่รับเข้าศึกษา ในกรณีที่คะแนน CU-TEP เทียบเท่า TOEFL น้อยกว่า 67/525 นิสิตจะต้องเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด

2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

2.2 ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท

ลงนาม

(รศ.ดร.ปณรรัตน์ พิชญ์ไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา

ลงนาม

(ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ)

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มี.ค. 2563

ลงนาม

(รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี